



โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

# Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการยกฐานะของนักบัญชีไทยให้ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบัญชีที่อยู่ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ: นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN-Economic Community – AEC) ในต้นปี พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นสมควรให้จัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

ผู้ที่สอบผ่าน  
สามารถนับจำนวนชั่วโมง ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี  
ได้ 18 ชั่วโมง ในปี 2558

ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ : ครั้งละ 2,500 บาท  
วัน/เวลาทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558  
เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  
(สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)  
(สถานีรถไฟฟ้า : BTS สถานีไอศุก ทางออก 3)  
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง

## ลักษณะโครงการและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

1. เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับฉบับที่ได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว หรือจะมีผลบังคับใช้ในเวลาอันใกล้ (ศึกษารายละเอียดเนื้อหา ค่าโครงสร้างหัวข้อและขอบเขตการทดสอบที่ [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th))
2. ผู้เข้ารับการทดสอบควรจบปริญญาตรี
3. ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยด้วยตนเองหรือโดยการเข้ารับการอบรมกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ

## หลักเกณฑ์และลักษณะในการทดสอบ

	คะแนน
ส่วนที่หนึ่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงบการเงินสำหรับกลุ่มกิจการ	40
ส่วนที่สอง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่น ๆ (ผู้เข้าทดสอบเลือกทำสามข้อจากจำนวนทั้งหมดสี่ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนข้อละ 20 คะแนน)	60
รวมคะแนน	100

ผู้ที่มีคะแนนทดสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการแจ้งทางไปรษณีย์  
และจะได้รับประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

